

Số: 86 /NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 01 tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội,**  
**quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2022.**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI**  
**KHÓA V-KỲ HỌP THỨ NĂM**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022;*

*Sau khi xem xét Báo cáo số 184/BC-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thẩm tra của hai Ban HĐND và ý kiến của đại biểu HĐND thành phố.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** HĐND thành phố nhất trí thông qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND, với nội dung như sau:

**1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022:**

Trong các tháng đầu năm, mặc dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát và bao phủ vắc-xin, nhưng lây lan dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn, giá xăng dầu ở mức cao, thời tiết diễn biến phức tạp... nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố đạt kết quả khả quan, sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi phát triển, thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19. Tổng mức bán lẻ hàng hoá thực hiện 5.350 tỷ đồng, đạt 54,3% kế hoạch, tăng 24,9% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất CN-TTCN thực hiện 2.981 tỷ đồng, đạt 50,15% kế hoạch, tăng 29,8% so với cùng kỳ; thu ngân sách phát sinh trên địa bàn (không tính thu tiền SDD) đạt khá cao (ước đạt 81% chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 75,3% chỉ tiêu HĐND thành phố, bằng 111% so với cùng kỳ).

Công tác quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, tài nguyên-môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Các chính sách về an sinh xã hội, chăm lo cho



các đối tượng được chu đáo, kịp thời; các hoạt động mừng Đảng-mừng Xuân, đón Tết cổ truyền, tổ chức các ngày kỷ niệm được tổ chức phong phú; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chú trọng. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số có nhiều khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị đảm bảo ổn định, quốc phòng được giữ vững, giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

Việc triển khai các dự án, công trình XDCCB năm 2022 tiến độ chậm. Công tác GPMB còn khó khăn, vướng mắc, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn; nợ đọng thuế còn cao; tiến độ thu tiền SDD, nhất là dự án đấu giá đất công còn chậm, giải ngân đạt thấp, dẫn đến chi ngân sách của thành phố không đạt dự toán HĐND thành phố giao.

Công tác quản lý trật tự đô thị có nhiều cố gắng, tuy nhiên tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường vẫn còn diễn ra trên một số tuyến đường (*trong đó có các tuyến đường trong khu vực Chợ Đông Xoài*); Chợ Tân Thành đã khánh thành đưa vào sử dụng nhưng hoạt động không hiệu quả; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn còn xảy ra ở nhiều phường, xã nhưng chưa được ngăn chặn kịp thời. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện kéo dài còn phức tạp.

Một số nhiệm vụ, chương trình, đề án đã được ban hành, nhưng tiến độ triển khai thực hiện còn chậm. Một số trường học có nguy cơ rớt chuẩn khi công nhận lại do áp lực về sĩ số học sinh/lớp và thiếu giáo viên đứng lớp.

Giá xăng dầu tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc chăn nuôi, tiêu dùng, sản xuất, đặc biệt là việc đầu tư các dự án. Đời sống của một bộ phận nhân dân và người lao động gặp khó khăn.

Tội phạm về trật tự xã hội, tai nạn giao thông phát sinh tăng số vụ, số đối tượng vi phạm so với cùng kỳ, vi phạm pháp luật về ma túy có chiều hướng phức tạp, đây cũng là nguyên nhân gây ra nhiều tệ nạn xã hội khác. Công tác thi hành án tuy có chuyển biến nhưng còn chậm so với số vụ, số tiền đủ điều kiện để thi hành (414/1.050 việc, đạt 39,4%; thu tiền 51,146 tỷ đồng/381,136 tỷ đồng đạt 13,4%).

## **2. Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022:**

Nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm 2022, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị phòng, ban và UBND các phường-xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

*Thứ nhất:* Tập trung thực hiện có hiệu quả những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy cũng như các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Xoài lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai và có giải pháp huy động nguồn

lực thực hiện Đề án đầu tư hạ tầng thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

*Thứ hai:* Tổ chức đấu giá các khu đất công của thành phố để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân. Điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có khối lượng và nhu cầu vốn. Tập trung GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn; xây dựng kế hoạch thực hiện xã hội hóa một số lĩnh vực công ích tư nhân thực hiện hiệu quả.

*Thứ ba:* Hoàn thành các đồ án quy hoạch đã phê duyệt chủ trương; đẩy nhanh tiến độ cắm mốc các tuyến đường theo quy hoạch của thành phố giao các xã, phường vận động người dân tự nguyện trả lại QSDĐ (hiền đất) cho Nhà nước. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, quản lý đất đai, môi trường, đô thị; kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về đất đai; tập trung chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.

*Thứ tư:* Đôn đốc các đơn vị, phường-xã thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2022; quan tâm các giải pháp tăng thu ngân sách; thực hiện tốt kế hoạch thu nợ đọng, chống thất thu ngân sách; rà soát, có giải pháp khai thác nguồn thu mới trên địa bàn; xử lý các vướng mắc về bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các phường-xã. Có giải pháp đưa chợ Tân Thành đi vào hoạt động hiệu quả.

*Thứ năm:* Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình, đối tượng chính sách; hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 126 của Chính phủ; giới thiệu và giải quyết việc làm theo kế hoạch; huy động các nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, phấn đấu đến hết năm 2022 thành phố không còn hộ nghèo.

*Thứ sáu:* Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng chống dịch Covid-19 năm 2022-2023. Tuyên truyền tiêm vắc – xin mũi tăng cường và tiêm ngừa cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. Bám sát diễn biến dịch bệnh, thực hiện linh hoạt các giải pháp cũng như các nguyên tắc phòng chống dịch Covid -19. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2022-2023, tổ chức dạy và học đảm bảo các điều kiện an toàn, phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh.

*Thứ bảy:* Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao cảnh giác. Thực hiện công tác huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự theo kế hoạch, công tác đối ngoại quốc phòng. Tăng cường kiểm tra, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị của địa phương, các đoàn đến công tác tại tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp với các Sở, ngành tham mưu giải pháp giải quyết hiệu quả đối với nội dung đơn thư khiếu nại vượt cấp, kéo dài tồn đọng. Có giải pháp khắc phục giảm số án tồn, số việc, số tiền đủ điều kiện thi hành án.

*Thứ tám:* Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính....xây dựng ý thức của người dân trong thực hiện chuyển đổi số, thanh toán trực tuyến. Nâng cao tỷ lệ ký số điện tử, văn bản điện tử; thường xuyên cập nhật

đăng tải thông tin, tình hình địa phương để người dân biết, tạo sự đồng thuận, chủ động phối hợp thực hiện.

**Điều 2.** HĐND thành phố giao UBND thành phố thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra. Giao Thường trực HĐND, hai Ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khóa V, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND, Ủy viên UBND thành phố;
- Các cơ quan, ban-ngành, đoàn thể thành phố;
- HĐND-UBND các xã-phường;
- Công thông tin điện tử thành phố;
- LĐVP, các CV;
- Lưu: VT

*VT*

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Xuân Trường*

